

สมชนา ปัญญาติลล 2561: องค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรรค์นวัตกรรมของผูบริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจใรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณทิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา อาจารย์ที่ปรึกษาคั่นคว่ำอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์รัตติกรณั จงวิศาล, วท.ด. 103 หน้า

การศึกษาคั้งนี้ม้วตฤประสงคเพื่อ 1) ศึกษาาระดับขององค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพัน ในงาน และพฤติกรรมการสร้างสรรรค์นวัตกรรมของผูบริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจใรัฐวิสาหกิจ แห่งหนึ่ง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรม การสร้างสรรรค์นวัตกรรมของผูบริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจใรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 3) ศึกษา ตัวทำนวยร่วมที่สามารถทำนวยผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรรค์นวัตกรรมของผูบริหารระดับต้น กลุ่มงาน พัฒนาธุรกิจใรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนา ธุรกิจใรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วน บุคคล แบบวัดองค์การแห่งการเรียนรู้ แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน แบบวัดพฤติกรรมการสร้างสรรรค์ นวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ พหุคูณแบบ Enter

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบริหารระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจใรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง มีการรับรู้ว่ องค์การส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการสร้างสรรรค์ นวัตกรรมอยู่ในระดับสูง 2) องค์การแห่งการเรียนรู้และความยึดมั่นผูกพันในงาน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการสร้างสรรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ทั้งยังพบว่า 3) องค์การแห่งการ เรียนรู้ และความยึดมั่นผูกพันในงานสามารถร่วมกันทำนวยพฤติกรรมการสร้างสรรรค์นวัตกรรมของผูบริหาร ระดับต้น กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจใรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 โดยสามารถร่วมกัน ทำนวยพฤติกรรมการสร้างสรรรค์นวัตกรรม ได้ร้อยละ 35.0

บทคัดย่อการศึกษาคั่นคว่ำอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่การศึกษาคั่นคว่ำอิสระในหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558